



## บันทึกข้อความ



(กศทช.)  
บันทึกเลขที่  
กศทช1003.10/141/2561

ส่วนราชการ ส่วนงาน กศทช. ประวิทย สีสถาพรวงศา (โทร. ๑๒๕๑)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐ / ๑๘๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ ของการประชุม กศทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เรียน ลสทช. รฐากรฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กศทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ เรื่อง สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผมได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กศทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“๑. สำนักงาน กศทช. จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาโดยรอบคอบ ว่ามีความสอดคล้องกับข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการตรวจมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการให้ความเห็นชอบสัญญาดังกล่าวด้วย

๒. ตามที่ผู้รับใบอนุญาตทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานฯ ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น ผมมีข้อสังเกตว่า โดยข้อเท็จจริงแล้ว ผู้รับใบอนุญาตอาจมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานฯ ระหว่างกันมาเป็นเวลาหลายปี ก่อนที่สำนักงาน กศทช. จะได้รับสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานฯ จากผู้รับใบอนุญาต อีกทั้ง การกำหนดให้สัญญาใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันฯ มีผลย้อนหลังไปกว่า ๔ ปี อาจส่งผลทำให้ กศทช. ไม่สามารถกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมได้ นอกจากนั้น การทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน อาจมีประเด็นเกี่ยวกับการรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน กศทช. จึงควรต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้รับใบอนุญาตที่ให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโทรคมนาคมในช่วงเวลาดังกล่าวครบถ้วนแล้วหรือไม่อย่างไร”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กศทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๒.๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย สีสถาพรวงศา)

กศทช.